



## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

### ด้านบริหาร

## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**๑. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. การจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กสม.**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้ใช้ห้องประชุม ๖๐๑ และห้องรับรอง ๖๐๒ เป็นสถานที่สำหรับให้ผู้ปกครองนำเด็กมาดูแล ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการของสำนักงาน กสม. ในการช่วยเหลือบุคลากรที่จำเป็นต้องเลี้ยงดูบุตร โดยให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลเด็กเล็ก และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม

**๓. ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์กรฮิวแมนไรตส์ วอทช์**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบความเห็นต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์กรฮิวแมนไรตส์ วอทช์ และมอบสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. ร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยให้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และมอบ กสม.ศยามล กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

**๕. ข้อสังเกตและความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบข้อสังเกตและความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ และมอบสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-----